

Số: /SYT-NVD  
V/v kê đơn, cấp phát thuốc điều trị  
bệnh mạn tính trong tình hình  
dịch bệnh COVID-19

Hải Dương, ngày tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị y tế trong tỉnh.

Để tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Công điện số 97/CD-BYT ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế, ngày 06/02/2021, Sở Y tế tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) trong tỉnh, đồng chí Phạm Hữu Thanh - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương - chủ trì Hội nghị. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh-Bộ Y tế, các đồng chí Chánh văn phòng, trưởng các phòng nghiệp vụ của Sở Y tế, Thủ trưởng và lãnh đạo các khoa, phòng chuyên môn của cơ sở KCB.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đơn vị tham dự Hội nghị, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế. Để thực hiện tốt Công điện số 97/CD-BYT, Công văn số 2146/BYT-BH ngày 17/4/2020, Công văn số 2276/BYT-BH ngày 24/4/2020 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh COVID-19, Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, cơ sở KCB thực hiện tốt những nội dung:

**1. Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện việc kê đơn, cấp phát thuốc điều trị các bệnh mạn tính cho tất cả các đối tượng với thời gian dài nhưng tối đa không quá 03 tháng.**

**2. Việc cấp phát thuốc cho bệnh nhân mắc bệnh mạn tính thực hiện như sau:**

**2.1. Việc cấp phát thuốc cho bệnh nhân mắc bệnh mạn tính điều trị ngoại trú dài ngày tại các bệnh viện tuyến tỉnh:**

2.1.1. Trường hợp bệnh nhân mắc bệnh mạn tính đang điều trị COVID-19

Bác sĩ tại các cơ sở điều trị COVID-19 có trách nhiệm khám, đánh giá tình trạng bệnh, liên hệ với bác sĩ đang điều trị bệnh mạn tính cho bệnh nhân (nếu cần) để điều chỉnh liều thuốc cho phù hợp, có thể hội chẩn chuyên môn.

Trường hợp cơ sở điều trị COVID-19 không đáp ứng đủ thuốc điều trị bệnh mạn tính cho bệnh nhân, báo cáo ngay về Sở Y tế (qua phòng Nghiệp vụ Dược và QLHNYTTN) để thực hiện điều chuyển thuốc từ các đơn vị y tế khác trên địa bàn tỉnh.

2.1.2. Trường hợp bệnh nhân mắc bệnh mạn tính đang thực hiện việc cách ly y tế tập trung/ sinh sống trong khu vực phong tỏa

Bước 1: Các bệnh viện tuyến tỉnh có trách nhiệm lập danh sách bệnh nhân đang điều trị mạn tính tại bệnh viện; danh sách, số điện thoại của bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân và gửi các danh sách này về Trung tâm y tế tuyến huyện

nơi người bệnh đang thực hiện việc cách ly y tế tập trung/ sinh sống trong khu vực phong tỏa.

Bước 2: Căn cứ danh sách bệnh nhân do bệnh viện tuyến tỉnh chuyển về, Trung tâm y tế tuyến huyện rà soát, lập danh sách những bệnh nhân có bệnh mạn tính đang thực hiện cách ly y tế tập trung/ sinh sống trong khu vực phong tỏa trên địa bàn và gửi danh sách đó về bệnh viện tuyến tỉnh để phối hợp theo dõi, điều trị cho bệnh nhân. Bệnh viện tuyến tỉnh cung cấp cho Trung tâm y tế tuyến huyện phương pháp, thuốc đang điều trị cho bệnh nhân.

Bước 3: Trung tâm y tế tuyến huyện có trách nhiệm tổ chức khám, đánh giá tình trạng bệnh và thông báo cho bác sĩ tuyến tỉnh đang điều trị cho bệnh nhân để điều chỉnh liều thuốc cho phù hợp, có thể hội chẩn chuyên môn.

Bước 4: Căn cứ vào kết quả khám bệnh của Trung tâm y tế tuyến huyện, bệnh viện tuyến tỉnh chuyển thuốc và các chứng từ, giấy tờ theo quy định về Trung tâm y tế tuyến huyện.

Bước 5: Trung tâm y tế tuyến huyện có trách nhiệm tiếp nhận thuốc và các chứng từ, giấy tờ kèm theo của tuyến tỉnh và chuyển thuốc về địa điểm cách ly y tế tập trung/ khu vực phong tỏa để cấp phát thuốc cho người bệnh.

Trung tâm y tế tuyến huyện tổng hợp, hoàn thiện các chứng từ, giấy tờ kèm theo sau khi bệnh nhân ký xác nhận (mục xác nhận của người bệnh trong bảng kê) và chuyển về các bệnh viện tuyến tỉnh. Chú ý đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 khi bệnh nhân ký chứng từ, giấy tờ kèm theo.

Chi phí khám bệnh và tiền thuốc được thanh toán theo quy định.

**2.2. Việc cấp phát thuốc cho bệnh nhân mắc bệnh mạn tính điều trị ngoại trú dài ngày tại các Trung tâm y tế tuyến huyện được thực hiện như sau:**

2.2.1 Trường hợp bệnh nhân mắc bệnh mạn tính đang điều trị COVID-19

Bác sĩ tại các cơ sở điều trị COVID-19 có trách nhiệm khám, đánh giá tình trạng bệnh, liên hệ với bác sĩ đang điều trị bệnh mạn tính cho bệnh nhân (nếu cần) để điều chỉnh liều thuốc cho phù hợp, có thể hội chẩn chuyên môn.

Trường hợp cơ sở điều trị COVID-19 không đáp ứng đủ thuốc điều trị bệnh mạn tính cho bệnh nhân báo cáo ngay về Sở Y tế (Phòng nghiệp vụ Dược và QLHNYTTN) để thực hiện điều chuyển thuốc từ các đơn vị y tế khác trên địa bàn tỉnh.

2.2.2. Trường hợp bệnh nhân mắc bệnh mạn tính đang thực hiện việc cách ly y tế tập trung/ sinh sống trong khu vực phong tỏa

+ **Trường hợp 1:** Bệnh nhân đang điều trị bệnh mạn tính tại Trung tâm y tế tuyến huyện nơi người bệnh đang thực hiện việc cách ly y tế tập trung/ sinh sống trong khu vực phong tỏa

Bước 1: Trung tâm y tế tuyến huyện nơi người bệnh đang thực hiện việc cách ly y tế tập trung/ sinh sống trong khu vực phong tỏa có trách nhiệm tổ chức khám, đánh giá tình trạng bệnh cho bệnh nhân, kê đơn thuốc phù hợp với tình trạng bệnh.

Bước 2: Trung tâm y tế tuyến huyện có trách nhiệm cấp phát thuốc cho người bệnh tại địa điểm cách ly y tế tập trung/ khu vực phong tỏa, đề nghị bệnh nhân ký xác nhận (mục xác nhận của người bệnh trong bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh - Mẫu 01/KCCB), tổng hợp, thanh toán, lưu trữ theo quy định.

Chú ý đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 khi bệnh nhân ký chứng từ, giấy tờ kèm theo.

+ **Trường hợp 2:** Bệnh nhân đang điều trị bệnh mạn tính tại Trung tâm y tế huyện/thành phố/thị xã (không phải huyện/thị xã/thành phố nơi người bệnh đang thực hiện cách ly y tế tập trung/sinh sống trong khu vực phong tỏa):

Bước 1: Trung tâm y tế tuyến huyện nơi đang điều trị bệnh mạn tính cho bệnh nhân có trách nhiệm lập danh sách bệnh nhân đang điều trị mạn tính tại trung tâm; danh sách, số điện thoại của bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân và gửi các danh sách này về Trung tâm y tế tuyến huyện nơi người bệnh đang thực hiện việc cách ly y tế tập trung/ sinh sống khu vực phong tỏa.

Bước 2: Dựa trên danh sách bệnh nhân do Trung tâm y tế tuyến huyện nơi đang điều trị bệnh mạn tính chuyển về, Trung tâm y tế tuyến huyện nơi người bệnh đang thực hiện việc cách ly y tế tập trung/ sinh sống trong khu vực phong tỏa rà soát, lập danh sách những bệnh nhân mắc bệnh mạn tính đang thực hiện cách ly y tế tập trung/sinh sống trong khu vực phong tỏa trên địa bàn và gửi danh sách đó về Trung tâm y tế tuyến huyện nơi đang điều trị bệnh mạn tính cho bệnh nhân để phối hợp theo dõi, điều trị. Trung tâm y tế tuyến huyện nơi đang điều trị bệnh mạn tính cho bệnh nhân cung cấp cho Trung tâm y tế tuyến huyện nơi người bệnh đang thực hiện cách ly y tế tập trung/ sinh sống trong khu vực phong tỏa phương pháp, thuốc đang điều trị cho bệnh nhân.

Bước 3: Trung tâm y tế tuyến huyện nơi người bệnh đang thực hiện việc cách ly y tế tập trung/ sinh sống trong khu vực phong tỏa có trách nhiệm khám, đánh giá tình trạng bệnh, kê đơn điều trị phù hợp với tình trạng bệnh.

Bước 4: Trung tâm y tế tuyến huyện nơi người bệnh thực hiện việc cách ly y tế tập trung/ sinh sống trong khu vực phong tỏa có trách nhiệm tổ chức cấp phát thuốc cho bệnh nhân. Đồng thời đề nghị bệnh nhân ký xác nhận (mục xác nhận của người bệnh trong Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh - Mẫu 01/KCCB), tổng hợp, thanh toán, lưu trữ theo quy định.

**3. Trường hợp bệnh nhân mắc bệnh mạn tính điều trị ngoại trú dài ngày có diễn biến đột xuất,** cần xử lý cấp cứu tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện/ tuyến tỉnh, Trung tâm y tế huyện nơi người bệnh đang thực hiện cách ly y tế tập trung/sinh sống trong khu vực phong tỏa chịu trách nhiệm vận chuyển bệnh nhân đến cơ sở điều trị tuyến huyện/tuyến tỉnh. Việc vận chuyển người bệnh phải đảm bảo đúng các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BCD phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo SYT;
- BHXH tỉnh (để phối hợp);
- Phòng Nghiệp vụ Y;
- Trung tâm CDC (khoa truyền thông);
- Lưu: VT, NVD (3).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phạm Hữu Thanh**